

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỊNH
TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CHỦ ĐỀ: “ TRI ÂN – NGƯỜI ƯƠM MẦM TRI THỨC”

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2022, trường Tiểu học Tân Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với chủ đề “Tri ân – Người ươm mầm tri thức”.



Buổi lễ vinh dự đón tiếp thầy Lê Minh Vũ – Phó trưởng phòng giáo dục thị xã Bến Cát; Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Phó chủ tịch UBND phường Tân Định; Ông Nguyễn Văn Quý – Chỉ huy trưởng BCH quân sự; Anh Trần Tấn Phát – Bí thư Đoàn phường cùng với Bí thư và trưởng ban điều hành khu phố 2, 3, 4.

Về phía nhà trường, chúng ta vinh dự được đón tiếp Cô Vũ Thị Hồng Hoa – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường; Thầy Nguyễn Thành Mai – Phó bí thư, phó hiệu trưởng nhà trường; Cô Nguyễn Thị Anh Thư – Phó hiệu trưởng, cùng tất cả giáo viên hưu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường Tiểu học Tân Định.

Chương trình bắt đầu diễn ra với các tiết mục văn nghệ chào mừng vui tươi, đầy tự hào của các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh trong đội văn nghệ.



Tiếp tục chương trình, cô Vũ Thị Hồng Hoa - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã lên phát biểu chúc mừng các thế hệ thầy, cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.



Lời chúc mừng của cô đã thể hiện tình cảm chân thành, nồng ấm tri ân tới công lao của những “người lái đò thầm lặng”. Đồng thời, cô còn gửi lời chúc mừng và ghi nhận những thành tích của các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn trường trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hoạt động ấy đã thể hiện cho ý chí, quyết tâm kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được của thầy và trò trong năm học .

Trong buổi chào mừng nhà trường còn vinh danh các thầy cô giáo đã đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp trồng người.



Đặc biệt, nhà trường còn trao thưởng cho tập thể lớp và học sinh có nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Có thể nói, chương trình gặp mặt và tri ân các thế hệ nhà giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 diễn ra ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa lớn lao. Tạo cho thầy và trò trong nhà trường một tâm thế mới, một khí thế đi lên thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và gieo vào lòng các thế hệ học trò hôm nay và mai sau kế thừa và phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc.